

กรมป่าไม้เข้ม เก้าแบบจำลองการตีมูลค่าความเสียหาย ดำเนินคดีแพ่งกับผู้กระทำผิดทางป่าไม้

กรมป่าไม้ เดินหน้าเพิ่มศักยภาพให้บุคคลากรจัดอบรมหลักสูตร "การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้" ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะพานทราย จ.นครราชสีมาจากปัญหาในปัจจุบันมีผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากขึ้นทำให้กรมป่าไม้ต้องดำเนินคดีอาญาคตามกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ และต้องดำเนินคดีแพ่งฟ้องเรียกให้ผู้ที่ก่อความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ได้มาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ในการคิดคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นในทางแพ่งเป็นการดำเนินการโดยใช้หลักวิชาการทางด้านการทำป่าไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถคำนวณค่าเสียหายได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมการประเมินความเสียหาย

นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าวถึงความจำเป็นในการจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้พิทักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศต้องมีการดำเนินการทางคดีความกับผู้กระทำผิดเมื่อเกิดการฟ้องร้องทางคดีขึ้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองมักเสียเปรียบในเรื่องของการให้ข้อมูลกับผู้พิพากษาในชั้นศาลและยังต้องเป็นพยานในกรณีให้ศาลเห็นถึงมูลค่าความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น

รวมถึงการเสนอข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำลายพื้นที่ป่าไม้ นอกจากปริมาณเนื้อไม้แล้ว ยังทำให้เกิดการสูญเสียดิน น้ำรวมทั้งเป็นสาเหตุของโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นางอำนวยการพร กล่าวต่ออีกว่าสำหรับแบบจำลองการประเมินค่าความเสียหายที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะได้เรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำลายป่าไม้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535 มาตรา 97 โดยมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศการอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง 13 สำนักและเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการป่าไม้สาขาทุกสาขาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่เข้าร่วมการอบรมจะเป็นตัวแทนคดีของกรมป่าไม้ในการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำลายพื้นที่ป่าไม้อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ในการเข้าร่วมการอบรมมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการดำเนินงานหรือระงับโครงการพัฒนาทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น